

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ก่อนดำเนินโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้มีหนังสือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ เชิญชวนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เปิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวทมื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่เปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 9 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาภาคประชาชน และชมรมต่างๆ สามารถเริ่มเสนอแผนโครงการของงบกองทุนฯ ปี 2567 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือที่ สปสช./ว 01 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีส่วนร่วมในกองทุนหลักประกันสุขภาพดังกล่าว

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ตามหนังสือเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ที่ สปสช / ว 2567.02 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ ตามวาระการประชุมเรื่อง รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 การเงินประจำปี สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณ 2566 และแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชน แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนโครงการปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 คน

ตามหนังสือเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ที่ สปสช / ว 2567.03 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมแจ้ง วาระประชุมเรื่องพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนโครงการ แลกเปลี่ยนรับ-จ่าย สถานการณ์การเงินของกองทุนฯ การพิจารณาปรับแผนการเงิน (กปท.1) พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน

3. ผลจากการมีส่วนร่วม

มีหน่วยงานที่เขียนขอโครงการและได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ทั้งหมด 21 โครงการ แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ

ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กร หรือกลุ่มประชาชน จำนวน 14 โครงการ

ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบฯ จำนวน 1 โครงการ

ประเภทที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ

ประเภทที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

ผลจากการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจอมแจ้งในปี พ.ศ. 2567 นี้ เทศบาลตำบลจอมแจ้งจะได้นำโครงการดังกล่าว ไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมที่หลากหลายประเภท และครอบคลุมปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัยการบูรณาการการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน

ภาพแสดงการดำเนินการที่หน่วยงานได้ดำเนินการ



